

BÁO CÁO

tình hình thực hiện công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Kế hoạch của Khối thi đua Các cơ quan Đảng, tỉnh về triển khai công tác thi đua và nội dung giao ước thi đua năm 2021, Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện và tổng hợp tình hình công tác 6 tháng đầu năm như sau:

I- VIỆC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1- Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động triển khai, phổ biến, quán triệt các nội dung, tiêu chí thi đua, tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng (Nghị định 91/NĐ-CP, Chỉ thị 34-CT/TW, Chỉ thị 37-CT/TU, Quy chế 19-QC/TU, Quyết định 28-QĐ-UBND); Hướng dẫn của Sở Nội vụ và Kế hoạch, nội dung thi đua của Khối thi đua CCQ tỉnh; Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

2- Trên cơ sở nội dung giao ước thi đua, Văn phòng Tỉnh uỷ đã xây dựng nội dung và đề ra các chỉ tiêu công tác thi đua năm 2021 để tổ chức, triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong cán bộ, CCVC; phát động chủ đề thi đua năm 2021 tới từng đơn vị với khẩu hiệu là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”; xây dựng, triển khai, đăng ký các danh hiệu thi đua về Đảng, chính quyền và đoàn thể; về ANTT, về xây dựng cơ quan văn hóa; động viên cán bộ, công chức, viên chức tích cực triển khai thực hiện (có 100% các phòng, đơn vị và cán bộ, CCVC, lao động đã thực hiện đăng ký thi đua). Thực hiện ký cam kết thi đua giữa thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn.

II- KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống

- Đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới CB, CCVC, lao động; tuyên truyền về: đại hội đảng các cấp; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3/2 gắn với các hoạt động đón chào năm mới; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về tình hình biển đảo; tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống Covid-19; các ngày kỷ niệm: 30/4-01/5; Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 10/6,...

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; cam kết, tu dưỡng rèn luyện; tổ chức học tập các chuyên đề theo quy định (thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, đoàn thể); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

2- Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn

- Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2021; phối hợp xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; quy chế làm việc toàn khóa của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc hằng tuần, hằng tháng, quý; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (gồm 19 hội nghị Thường trực, 21 hội nghị Ban Thường vụ, 03 hội nghị Ban Chấp hành); chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị kiểm điểm công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị tổng kết chuyên đề của Tỉnh ủy; hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; hội nghị chuyển đổi số, cơ hội và thách thức; hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị kiện toàn công tác cán bộ...; các hội nghị giao ban quý các ban xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể tỉnh. Phối hợp, chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh bạn. Tích cực tham mưu, văn bản hoá các kết luận sau hội nghị Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy, trong đó đã tăng cường theo dõi, nắm tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, quốc phòng..., đặc biệt là diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19; việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,... lựa chọn, tổng hợp thông tin và chủ động đề xuất biện pháp, giải pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo hằng tuần, xây dựng báo cáo tháng, quý, chuyên đề và các báo cáo đột xuất; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh theo quy định. Duy trì cập nhật, cung cấp tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Văn phòng Tỉnh uỷ với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất chương trình làm việc hằng tuần của Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác của các văn phòng.

- Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp công dân theo quy định, giúp Thường trực Tỉnh uỷ nhận và xử lý trên 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng.

- Tham mưu xây dựng, phân bổ và triển khai kế hoạch ngân sách năm 2021 cho các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Thẩm tra quyết toán và phê duyệt quyết toán ngân sách Đảng năm 2020; rà soát, bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; thực hiện công tác thu nộp Đảng phí và lập báo cáo gửi Trung ương kịp thời, đúng quy định....

- Làm tốt công tác tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin: Triển khai, phát động, đăng ký thi đua 2021; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và phát hành văn bản của Tỉnh uỷ, chuẩn bị, in sao tài liệu phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ (6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh uỷ đã phối hợp, tham mưu giúp Tỉnh uỷ tiếp nhận trên 4.700 văn bản đến, phát hành gần 1.200 văn bản đi bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và thời gian quy định); thực hiện thu hồi, chỉnh lý tài liệu theo quy định; bảo đảm hoạt động mạng cơ yếu - CNTT thông suốt; đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng gắn với sử dụng chữ ký số theo quy định; tiếp tục thí điểm mô hình “phòng họp không giấy” đối với một số hội nghị của Tỉnh uỷ,...

- Phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ: thăm và tặng quà các gia đình chính sách trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, hoạt động các ngành, địa phương; các hội nghị của Tỉnh uỷ và các đoàn khách của Trung ương, tỉnh bạn về thăm, làm việc với Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ đảm bảo chu đáo, an toàn. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức nhân dịp đón Tết đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đôn đốc, giám sát, chỉ đạo hoạt động Nhà khách Bạch Đằng đảm bảo theo mô hình tự chủ.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại trụ sở làm việc của cơ quan.

3- Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan

- Các phòng và đơn vị trực thuộc VPTU đều thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ, nhân viên.

- Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tiến hành hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định; qua đó kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công khai tài chính, tình hình sử dụng công quỹ và tài sản công; tham gia sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ như tiền lương, chế độ bảo hiểm, phúc lợi (trong 6 tháng đã nâng

lương đúng kỳ hạn cho 08 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí được nâng lương trước thời hạn; thực hiện bổ nhiệm 01 trưởng phòng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 01 phó chủ nhiệm Nhà khách, đề xuất, thực hiện thủ tục kiện toàn 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, luân chuyển 01 trưởng hợp ra ngoài cơ quan),... quan tâm thăm hỏi đối với cán bộ và thân nhân khi đau ốm, hoạn nạn, tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC phát huy dân chủ, tham gia thảo luận, đề xuất những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh thông qua các hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và của từng đoàn viên công đoàn.

4- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng" trong giai đoạn 2021-2025. Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng chống các biểu hiện về tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Triển khai, thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với cán bộ thuộc diện kê khai theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy chế sử dụng tài sản công và chế độ chi tiêu nội bộ. Làm tốt công tác công khai tài chính; thông báo kết quả thu, chi.

5- Thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác

- Các phòng chuyên môn đã thường xuyên rà soát và phân công cán bộ, chuyên viên theo dõi địa phương, các sở, ban, ngành một cách hợp lý, phù hợp với khả năng cán bộ và yêu cầu công việc. Tổ chức họp giao ban định kỳ, đột xuất để tổng hợp và đánh giá kết quả công việc của các phòng, các bộ phận và của cơ quan. Quan tâm công tác xây dựng cơ quan, các phòng, đơn vị vững mạnh, không để xảy ra tình trạng quan liêu, phiền hà và các biểu hiện tiêu cực; thường xuyên đổi mới phong cách và phương pháp, lề lối làm việc, ứng xử, văn hóa công sở. Tăng cường tham mưu, thực hiện, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị của Tỉnh ủy, góp phần cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao (cử 04 cán bộ học lớp Trung cấp LLCT, 02 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng QLNN).

6- Phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động

- Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Chỉ đạo Công đoàn, Hội CCB của cơ quan tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, gắn với tổ chức các hoạt

động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương.

- Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên, như: hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết, hiếu, hi...; tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, mua vắc xin và hiến máu nhân đạo. Lựa chọn, bình xét 01 gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen.

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2021.

2- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2021; chủ động tham mưu, phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung tham mưu ban hành các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trong Chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành các công việc đột phá trong công tác chuyên môn theo kế hoạch đã ban hành,...

3- Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện cải cách hành chính; sinh hoạt cấp ủy, chỉ bộ; chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, xây dựng văn minh công sở; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2021),....

4- Tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện nghiêm việc kê khai, tài sản thu nhập theo quy định.

5- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan. Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, vai trò của cán bộ, công chức, lao động, đoàn viên trong việc tham gia quản lý và giám sát các hoạt động của cơ

quan. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho Công đoàn, Hội CCB và lực lượng tự vệ hoạt động có hiệu quả.

6- Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng; các mặt hoạt động công tác của cơ quan, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tham gia hiệu quả các hoạt động Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2021.

Nơi nhận:

- Trường Khối thi đua 2021 (Ban Nội chính Tỉnh ủy),
- Lãnh đạo VPTU,
- Các phòng chuyên môn,
- Các đoàn thể trong cơ quan,
- Lưu VPTU.

